

### Thu gom 1,3km cáp viễn thông tại phố Lê Lợi (thành phố Thái Bình)

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông, vỉa, Công ty Điện lực Thái Bình phối hợp với các đơn vị viễn thông tổ chức thu gom cáp viễn thông không sử dụng theo công nhân ngành điện có biện pháp bảo đảm an toàn lao động, các công trình kế cận khu vực thị công. Sau khi giải tỏa, đơn vị tổ chức thu gom các sợi cáp viễn thông, tránh không ảnh hưởng đến an toàn hành lang giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Giải tỏa cáp viễn thông không sử dụng tại phố Lê Lợi là 1 trong 3 tuyến phố được Công ty Điện lực Thái Bình thực hiện.

MANH THẮNG

### Hơn 30 triệu đồng giúp CCB đấu nối, sử dụng nước sạch

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Quỳnh Ngọc đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên đăng ký đấu nối, sử dụng nước sạch. Ngoài sự hỗ trợ của Hội CCB tỉnh, Hội CCB từ huyện đến cơ sở đã vận động mỗi cơ sở hội giúp đỡ 1 hội viên với mức hỗ trợ 300.000 đồng/nhà. Nhiều hội viên tiêu biểu như: CCB Vũ Trọng Hiện, xã An Quý ủng hộ 16 triệu đồng;

### Hội thi tiếng hát dân ca học sinh phổ thông thành phố

Liên ngành Đoàn Thanh niên, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa Thông tin thành phố Thái Bình vừa tổ chức hội thi tiếng hát dân ca học sinh phổ thông năm học 2017 - 2018. Hơn 200 học sinh đến từ các trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tham gia hội thi. Hội thi có 19 tiết mục ở nhiều thể loại: chèo, cải lương, ca cảnh, dân ca 3 miền... với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương đất nước, tình cảm thầy trò, mái trường...

CCB Phạm Như Ý, CCB Nguyễn Đức Hải, xã Quỳnh Ngọc ủng hộ 4 gia đình khó khăn với tổng số tiền quyền góp hỗ trợ đạt hơn 30 triệu đồng.

Đây là hoạt động nghĩa tình nhằm gắn kết hội viên với tổ chức hội, góp phần nâng cao tỷ lệ gia đình hội viên đấu nối, sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện.

TIẾN ĐẠT

Thông qua hội thi nhằm phát hiện, uơm mầm tài năng trẻ, có năng khiếu hát dân ca trong học sinh phổ thông; góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Những tiết mục xuất sắc được chọn tham gia hội thi cấp tỉnh trong thời gian tới. Hội thi cũng là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, niên khóa 2017 - 2022.

PHƯƠNG CHI

### Kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại các doanh nghiệp

Để nắm bắt việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong các doanh nghiệp tổ chức bữa ăn cho công nhân, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Vũ Thư đã đi kiểm tra, giám sát tại 7 doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đoàn đã kiểm tra Công ty TNHH Maxport limited (Viet Nam) - Chi nhánh Thái Bình; Công ty TNHH May Tường An; Công ty TNHH May Hoàng Liên; Công ty Sợi Hoàng Thuận; Công ty TNHH May Thiên Tân; Công ty TNHH May công nghệ Quang Huy; Công ty Cổ phần Tổng hợp dệt may Việt Anh. Qua kiểm tra, về cơ bản các doanh nghiệp đều có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Phần lớn các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn về địa điểm môi trường, điều kiện vệ sinh. Nhân viên nấu ăn tại các doanh nghiệp được tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm,

khám sức khỏe định kỳ theo quy định. Chất lượng bữa ăn ca về cơ bản bảo đảm dinh dưỡng, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được kiểm soát tốt, chưa có hiện tượng công nhân bị ngộ độc thực phẩm tại các doanh nghiệp được giám sát.

Tuy nhiên, do một số doanh nghiệp mới đi vào hoạt động nên điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa bảo đảm. Đoàn đã đề nghị các doanh nghiệp này sớm khắc phục để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong tổ chức bữa ăn ca cho công nhân.

NGUYỄN CƯỜNG

## Lan tỏa niềm tự hào hàng Việt

Tám năm qua, kể từ khi Bộ Chính trị phát động Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đến nay, Cuộc vận động đạt những kết quả tích cực. Theo nhiều khảo sát, khoảng 90% hàng hóa trong siêu thị là hàng Việt Nam. Nhiều thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp nổi tiếng ngày càng chiếm thị phần.

Kết quả đó chính là nhờ sự chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt, mang lại niềm tin cho người tiêu dùng trong nước.

Thời gian qua, Bộ Công thương phối hợp nhiều cấp ủy địa phương, hiệp hội ngành hàng tổ chức hàng nghìn cuộc kết nối cung - cầu, mở ra cơ hội tiêu thụ hàng hóa tốt. Nhiều năm nay, chương trình đưa hàng hóa về nông thôn, khu vực vùng sâu, vùng xa mang ý nghĩa sâu sắc, giúp người dân vùng khó khăn tiếp cận hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng và giá bán phải chăng. Nhờ đó, đến nay, hàng Việt đã len lỏi đến các chợ truyền thống, chiếm tới 60 đến 80% cũng như chiếm lĩnh sâu rộng các cửa hàng tạp hóa trong khu dân cư.

Bộ Công thương đặt mục tiêu đến năm 2020, tất cả người tiêu dùng và doanh nghiệp biết đến Cuộc vận động, hàng Việt Nam có thể mạnh chiếm 80% thị phần tại các kênh phân phối truyền thống ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; toàn bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai xây dựng điểm bán hàng Việt Nam cố định, bền vững.

Trên tinh thần đó, vừa qua việc Bộ Công thương tổ chức chuỗi sự kiện quan trọng gồm Chương trình nhân diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam và Sinh viên nhận diện hàng Việt Nam năm 2017. Đây là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu hình ảnh và các sản phẩm, tìm kiếm đối tác, tiếp cận công nghệ tiên tiến qua đó từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường. Chương trình tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của thị trường trong nước đối với hàng hóa Việt Nam, góp phần kiểm soát hàng hóa, tạo nên sự phản hồi tốt với các cơ quan quản lý nhà nước trong xây dựng và thực thi cơ chế, chính sách về thị trường.

Việt Nam là một thị trường lớn với dân số hơn 90 triệu người, tương lai không xa là 100 triệu, là mục tiêu của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp bán lẻ lớn trên thế giới. Thị trường trong nước cũng đầy tiềm năng, có dư địa lớn cho tăng trưởng kinh tế. Xa hơn nữa, chúng ta phải hướng tới “Thế giới dùng hàng Việt”, mặc dù để điều này trở thành hiện thực là cả một quá trình, đòi hỏi sự nỗ lực không mệt mỏi của các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương, cả phía doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Các doanh nghiệp phải nỗ lực hết sức thì mới trụ vững, phát triển và chiếm lĩnh thị trường trong nước và vươn ra thế giới, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Làm được điều đó, doanh nghiệp phải chủ động vươn lên, cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng tốt, giá cả hợp lý, mẫu mã đa dạng. Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải nỗ lực tháo gỡ mọi khó khăn, rào cản, có cơ chế chính sách phù hợp tạo môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là nỗ lực giảm chi phí cho doanh nghiệp; chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái; kịp thời hỗ trợ, cảnh báo và tư vấn cho các doanh nghiệp về chính sách bảo hộ, chống bán phá giá đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam...

Có như vậy, tinh thần “Người Việt dùng hàng Việt” mới thật sự lan tỏa, phát huy hiệu quả như mong đợi.

(Theo nhandan.com.vn)

## HỘI NGHỊ KIẾN TOÀN...

(Tiếp theo trang 1)



Đội tuyển bóng bàn huyện Đông Hưng giành vị trí nhất toàn đoàn giải bóng bàn tỉnh năm 2017.

Trong 2 nhiệm kỳ hoạt động (2000 - 2003) và (2003 - 2008), Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng bàn tỉnh tích cực vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức tập luyện, xây dựng phong trào bóng bàn, đưa Thái Bình trở thành một trong những địa phương có phong trào bóng bàn mạnh của cả nước. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Liên đoàn Bóng bàn tỉnh phấn đấu mỗi năm tổ chức từ 1 - 2 giải bóng bàn cấp tỉnh; 100% câu lạc bộ bóng bàn trong tỉnh tham gia Liên đoàn; mở rộng giao lưu với Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam và với liên đoàn, câu lạc bộ bóng bàn các địa phương trong cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những thành tích đã đạt được của Liên đoàn Bóng bàn tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế trong công tác tổ chức và xây dựng phong trào bóng bàn thời gian gần đây. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn nhiệm kỳ mới Liên đoàn Bóng bàn tỉnh tiếp tục lãnh đạo đưa phong trào bóng bàn của tỉnh phát triển mạnh mẽ, quy tụ được nhiều câu lạc bộ bóng bàn chất lượng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn trong công tác xây dựng phong trào, đào tạo đội ngũ vận động viên bóng bàn trẻ kế cận, tiếp tục phát triển phong trào tập luyện bóng bàn của tỉnh.

Tại hội nghị, Liên đoàn Bóng bàn tỉnh đã ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Đồng chí Vũ Anh Thao, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Thái Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022.

## Đông Hưng nhất toàn đoàn giải bóng bàn tỉnh năm 2017

Trải qua 2 ngày thi đấu sôi nổi với gần 100 trận đấu quyết liệt, kịch tính, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay cùng những chiến thắng thuyết phục, giải bóng bàn tỉnh năm 2017 đã khép lại, để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ.

Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đội tuyển bóng bàn huyện Đông Hưng, giải nhì toàn đoàn cho đội tuyển bóng bàn huyện Thái Hải.

Giải bóng bàn tỉnh năm 2017 nhằm đánh giá chất lượng tổ chức, chất lượng chuyên môn của các vận động viên từ đó có định hướng đầu tư, phát triển phong trào trong những năm tiếp theo. Đây cũng là hoạt động chào mừng Đại hội Liên đoàn Bóng bàn tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022.

## KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

phần đầu thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền năm 2018 bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lực lượng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về Luật Nghĩa vụ quân sự, chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ và thân nhân, đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

## GẶP MẶT ĐOÀN ĐẠI BIỂU...

(Tiếp theo trang 1)

đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên tiên tiến của Đại hội chấp hành nhiệm các nội quy, quy chế, kế hoạch; mang những tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ Thái Bình đến với Đại hội; nhiệt tình, năng động tham gia các diễn đàn, tiếp thu tinh thần của Đại hội, góp phần lãnh đạo, dẫn dắt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh ngày càng phát triển. Sau Đại hội cần tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội gắn với tình hình thực tiễn địa phương trên tinh thần lựa chọn hướng đi, việc làm phù hợp để công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi vừa sôi nổi vừa có chiều sâu.

## KỶ NIỆM 10 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

trong khu vực. Đến nay, Hiệp hội có 10 doanh nghiệp hội viên được công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Công Tuấn, Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những thành tựu Hiệp hội và các hội viên đã đạt được đồng thời đề nghị trong thời gian tới Hiệp hội tiếp tục mở rộng phát triển hội viên; đoàn kết, xác định mục tiêu, phương hướng để triển khai các hoạt động đạt hiệu quả cao; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, mở rộng hợp tác, nâng cao số lượng và chất lượng cây giống, nhất là các giống lúa, ngô để đáp ứng nhu cầu của sản xuất tại Thái Bình nói riêng, cả nước nói chung.

Nhân dịp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 8 cá nhân; Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam tặng bằng khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng.

## HUY ĐỘNG KHOẢNG 700 TỶ ĐỒNG...

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2017, UBND tỉnh đã phân bổ 67,4 tỷ đồng vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới bổ sung năm 2016 và năm 2017. Trong đó, vốn hỗ trợ xây dựng hạ tầng đồng ruộng phát triển sản xuất cho 41 cánh đồng lớn ở 41 xã là 50.803,738 triệu đồng; hỗ trợ thanh toán kinh phí mua kênh bê tông cốt thép thành móng đúc sẵn xây dựng cánh đồng mẫu năm 2016 là 4.516,262 triệu đồng. Đang làm thủ tục phân bổ 85,93 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn xây dựng nông thôn mới năm 2017 gồm: hỗ trợ 38,613 tỷ đồng các xã đạt chuẩn năm 2016; 2,35 tỷ đồng cho dự án xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La, xã Thái Phương (Hưng Hà)...

Ước tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới năm 2017 khoảng 700 tỷ đồng bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh 153,33 tỷ đồng; ngân sách huyện 20 tỷ đồng; ngân sách xã 152,4 tỷ; vốn lồng ghép từ các dự án khác 100 tỷ đồng; vốn huy động từ doanh nghiệp 33 tỷ đồng; vốn huy động từ cộng đồng dân cư 200,27 tỷ đồng...

MINH PHƯƠNG

## Phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Với sự tham mưu tích cực của lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền các cấp đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, làm chỗ dựa vững chắc tăng cường sức mạnh của các cơ quan bảo vệ pháp luật, phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Trong những năm qua, Công an tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở xây dựng, duy trì, nhân rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng khu vực, từng lĩnh vực, từng địa bàn dân cư. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã gắn kết với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Một trong những yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả phong trào đó là công tác tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, chương trình phòng, chống ma túy gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện quy ước về an ninh trật tự. Trong công tác vận động nhân dân tố giác tội phạm, quần chúng ở các khu dân cư đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn nguồn tin có giá trị phục vụ công tác điều tra, khám phá các vụ án hình sự, kinh tế, triết phá nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, chuyên tổ chức gây rối, cố ý gây thương tích, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp..., thu hồi tài sản trị giá hàng chục

tỷ đồng trả lại cho người dân. Tham mưu cho chính quyền địa phương tiến hành quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn hàng nghìn đối tượng lầm lỗi. Tổ chức hòa giải trên 10.000 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Trong công tác tuyên truyền, vận động,

các cấp, ngành, đoàn thể đã chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức vận động, tuyên truyền, tập trung vào các đối tượng cá biệt như vượt biên trái phép, liên quan đến các tổ chức phản động để cảm hóa. Với cách làm này, chính quyền địa phương và quần chúng

nhân dân đã đưa hàng trăm lượt đối tượng trong các đường dây vượt biên trái phép ra kiểm điểm trước nhân dân.

Thượng tá Phạm Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh cho biết: Toàn tỉnh đã xây dựng và

duy trì hoạt động 2.081 mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ ở 100% xã, phường, thị trấn, thu hút gần 140.000 người tham gia. Trong đó, gần 300 mô hình tổ dân phố, khu dân cư không có ma túy; 1.350 mô hình tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông; 180 câu lạc bộ phòng, chống ma túy; 33 cụm liên kết an ninh trật tự khu vực giáp ranh... Với việc huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trong những năm qua, các tổ tự quản đã giải quyết hàng nghìn vụ việc, giúp cơ quan chức năng xóa nhiều điểm, tụ điểm ma túy, hình sự, giao thông phức tạp; đã vận động, thu hồi gần 300 súng các loại, 200 lựu đạn, 54 đầu đạn pháo, 35 quả bom, 10.000 viên đạn các loại, 1.000 kíp nổ, 900 vũ khí thô sơ, 129 công cụ hỗ trợ, 323 đồ chơi nguy hiểm, gần 1.000kg pháo và 200kg thuốc pháo... Trong đó, các mô hình hoạt động hiệu quả là: “Tổ dân vận an ninh trật tự” ở phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình); “Tổ tự quản an toàn giao thông” ở cổng Rút, xã Hùng Dũng (Hưng Hà), xã Vũ Quý (Kiến Xương); mô hình “Đòng họ đoàn kết, văn hóa, an toàn” ở xã Đông Phú (Đông Hưng); mô hình “Hộ giáo an toàn” ở xã Bách Thuận (Vũ Thư); câu lạc bộ “Sinh viên tự quản” ở Trường Đại học Y Dược Thái Bình; mô hình “Bao vây phong tỏa tội phạm ma túy” ở khu phố Nhất Thanh (phường Kỳ Bá) và tổ 49, 50 phường Quang Trung (thành phố Thái Bình). Một trong những hiệu quả rõ nét nhất trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là việc triển khai thực hiện đồng bộ tiêu chí số 19 về an ninh trật tự, qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi để tập trung mọi nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

NGUYỄN TÙNG



Lực lượng công an triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.